

## **BÁO CÁO THAM LUẬN CHI BỘ 7**

### **Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.**

#### ***Kính thưa toàn thể hội nghị!***

Được sự phân công của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ, tôi xin đại diện cho cán bộ, đảng viên Chi bộ 7 trình bày báo cáo tham luận về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

#### ***Kính thưa toàn thể hội nghị!***

Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo của chi bộ, giúp đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống; đồng thời, là một trong những giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Qua thực tiễn thực hiện cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát ở cấp chi bộ còn những hạn chế, khuyết điểm như: Xác định nội dung kiểm tra, giám sát hằng năm còn chung chung, nội dung chưa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đảng viên; thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề còn mang tính hình thức; thực hiện giám sát thường xuyên còn lúng túng; tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát ở một số chi bộ còn chưa cao; việc tiến hành kiểm tra, giám sát còn sơ sài; sau kiểm tra, giám sát việc lưu trữ hồ sơ chưa đảm bảo...

Để khắc phục những hạn chế ở trên, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trong toàn Đảng bộ Sở Nội vụ, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

*Một là*, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ và từng đảng viên; thường xuyên giáo dục, quản lý và rèn luyện cán bộ, đảng viên để tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

*Hai là*, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ phải được tiến hành thường xuyên, đúng quy trình, quy định. Ngoài ra, chi bộ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú, kịp thời nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý đối với những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc theo quy định; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát của quần chúng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân nơi đảng viên cư trú.

*Ba là*, Ban Chấp hành Đảng bộ cần phải tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, định hướng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở. Cùng với đó, mỗi đảng viên trong chi bộ phải thường xuyên tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm...

*Bốn là*, phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Sở Nội vụ được phân công phụ trách các chi bộ; thường xuyên dự họp với chi bộ để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

*Năm là*, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, nhất là các đảng viên có chức vụ, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý; tăng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên.

*Sáu là*, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 213 -QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Chi bộ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú, kịp thời nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý đối với những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc theo quy định.

*Bảy là*: Cấp ủy các chi bộ trực thuộc cần phải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo đúng Quyết định số 1127 -QĐ/TU ngày 14/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ*” và Quyết định số 107 -QĐ/TU ngày 03/10/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về “*ban hành hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ*”.

*Tám là*, Chi bộ cần phải thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Chủ động theo dõi, đôn đốc các đảng viên thực hiện thông báo kết luận sau kiểm tra, giám sát của Chi bộ. Chi bộ cần chủ động xây dựng, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

### ***Kính thưa toàn thể hội nghị!***

Trên đây tôi vừa trình bày báo cáo tham luận về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ xin ý kiến góp ý của hội nghị.

Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc hội nghị thành công tốt đẹp!